

KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO NHẬN THỨC HỌC VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC

□ PGS. TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

Đại hội XIII của Đảng với tầm nhìn và khát vọng vươn lên của dân tộc, theo đó, cùng với nhiều nhiệm vụ phải làm, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa, nhằm động viên ý chí và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân...

ĐÓNG GÓP THIẾT THỰC VÀO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, có hai nhiệm vụ hàng đầu: *Một là*, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. *Hai là*, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Trước yêu cầu đó, Chỉ thị 05-CT/TW về *đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh* (Chỉ thị 05) ra đời, gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XII, năm có ý nghĩa quan trọng, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức vào quý I năm 2021. Nhìn lại việc thực hiện Chỉ thị 05 trong nhiệm kỳ

Mục tiêu của Chỉ thị 05 là thực hiện một cách hiệu quả việc vừa “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vừa “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, có sự tương hỗ giữa hai nhiệm vụ “xây” và “chống”, tạo chuyển biến, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...

Đại hội XII có thể nêu ra những điểm nhấn sau:

Một là, việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi rõ nét, có chiều sâu trong toàn hệ thống chính trị và trong hầu hết cán bộ, đảng viên. Việc cam kết và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp hơn với đặc điểm, tình

hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên.

Hai là, các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người từng bước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 05 đã góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn

biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm nhiều hơn, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả đạt được ngày càng thiết thực, cụ thể.

Ba là, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, gắn với xây dựng và nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm và chất lượng công tác, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó, tạo ra những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính; chống “bệnh thành tích”, “bệnh hình thức”, “bệnh quan liêu”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, những nhiễu, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Nhiều tỉnh, thành phố duy trì, thực hiện tốt chuyên mục trả lời, giải đáp những vấn đề người dân thắc mắc, bức xúc, kiến nghị, công khai hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trên báo đảng, đài phát thanh - truyền hình, cổng thông tin điện tử. Nhiều cơ quan, đơn vị xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân; bổ sung, xây dựng



quy chế làm việc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đổi mới phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ đó, ý chí và hành động cách mạng của Đảng thống nhất, hòa hợp với ý chí, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, làm cho toàn Đảng, toàn dân trở thành một khối thống nhất về tư tưởng và hành động.

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xác định rõ khâu đột phá và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. Những nội dung quan trọng được nhiều địa phương, đơn vị lựa chọn làm khâu đột phá là: 1) Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; 2) Cải cách hành chính, xóa

Gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Chính phủ và các ban, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, mang lại kết quả thiết thực, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

bỏ những thủ tục rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân; 3) Đổi mới mô hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; 4) Xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 5) Xây dựng quy chế trao đổi, đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, doanh nghiệp của cấp ủy, người đứng đầu; 6) Khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng

viên và nhân dân quan tâm; 7) Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm.

Bốn là, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, tương thân, tương ái... gắn với lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và điều kiện, nhiệm vụ chính trị cụ thể từng địa phương, đơn vị đã góp phần tạo ra bầu không khí tích cực và nhân văn trong xã hội.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ trong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội... với nhiều hình thức đa dạng. Cụ thể: phong trào công nhân “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào thanh niên “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Sinh viên tình nguyện”; phong trào “Thi đua quyết thắng” trong lực lượng quân đội, “Vi an ninh Tổ quốc” trong lực lượng công an; phong trào cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt” trong ngành giáo dục... Ngoài ra, còn có nhiều phong trào thi đua khác như: “Dân vận khéo”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

“Xoá đói giảm nghèo”; “Đền ơn đáp nghĩa”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”...

TIẾP TỤC ĐẸ CAO TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Đại hội XIII của Đảng với tầm nhìn và khát vọng vươn lên của dân tộc, theo đó, cùng với nhiều nhiệm vụ phải làm, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa, nhằm động viên ý chí và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực không ngừng, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu *dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh*.

Thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, đưa việc học tập và làm theo Người trở thành tình cảm, ý thức tự giác, trách nhiệm tự thân, nếp nghĩ, nếp sống, phương pháp, tác phong làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để thực hiện được những mục tiêu và phương hướng đã đề ra, cần tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05, ý nghĩa, vai trò của việc

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 05; đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu, xác định cụ thể nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị, góp phần tổ chức và thực hiện tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; kịp thời xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành ý thức tự giác, thành thói quen tích cực trong công việc và trong cuộc sống của mỗi cán bộ,

đảng viên và nhân dân. Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên Internet và mạng xã hội.

Thứ tư, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ trì, chủ chốt, giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý ở các địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, tiếp tục nghiên cứu và làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu, làm rõ hệ giá trị Hồ Chí Minh, để từ đó xây dựng các giải pháp cụ thể, cách làm thiết thực; xây dựng chuyên đề hàng năm có chất lượng, phù hợp; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Người đi vào chiều sâu, trở thành sinh hoạt thường xuyên tại các chi bộ, tổ chức đảng, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ sáu, tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề *Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh* giai đoạn 2020 - 2025. □

“TRÊN TRƯỚC, DƯỚI SAU”, “TRONG TRƯỚC, NGOÀI SAU”, “HỌC TẬP ĐI ĐÔI VỚI LÀM THEO”

□ LÒ THỊ MINH PHƯỢNG

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

Với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm, toàn Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu bằng những phương pháp đổi mới, sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả.

THỐNG NHẤT TỪ NHẬN THỨC TỚI HÀNH ĐỘNG

Nhận thức sâu sắc, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không thể tách rời việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về *đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh* (Chỉ thị 05); đồng thời, cần phải kết hợp với việc thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu để góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên coi đây là điểm mới quan trọng về nhận thức và tư duy lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Điều này sẽ góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã nghiêm

túc tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, đề cao trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ và nhân dân. Đồng thời, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các đảng bộ trực thuộc tỉnh để chỉ đạo, theo dõi, nhận xét, đánh giá việc kiểm điểm, thực hiện tự phê bình và phê bình theo các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Yêu cầu việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được thực hiện hằng năm, đột xuất và thường kỳ đối với mỗi Đảng bộ. Trong kiểm điểm, đa số các ý kiến đóng góp thẳng thắn, cởi mở, làm rõ nhiều vấn đề, nhất là phong cách, lề lối làm việc, vai trò lãnh đạo điều hành, tạo sự đoàn kết nhất trí. Chỉ đạo kiểm điểm sâu sắc đối với những địa phương, đơn vị có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu